



BẢN TIN

THIÊN TAI

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ★ THÁNG 12/2017

✿ Theo báo cáo của BCĐ TW về PCTT thiệt hại do thiên tai năm 2017: 386 người chết và mất tích, 664 người bị thương; 8.166 nhà bị sập, đổ; 588.139 nhà bị ngập, hư hỏng, tốc mái; thiệt hại 363.502 ha lúa, ha hoa màu, 41.375 lồng bè, 60.392 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 3.682 tàu thuyền bị chìm; 69.757 con gia súc, 2 triệu con gia cầm bị chết; 1.145 km đê, kè, kênh mương... bị sạt lở; 1.586 km đường giao thông bị sạt trượt... Ước tính thiệt hại 60.000 tỷ đồng.

THANH TRUNG

✿ Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án 1002 đã triển khai tại 1.900 xã/6.000 xã thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai; 1.320 xã xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai; đào tạo được 1.475/1.439 giảng viên cấp tỉnh, biên soạn và chuyển giao 24.023 tài liệu đào tạo, tập huấn cho địa phương, cơ quan liên quan; tuyên truyền, phổ biến 50 phim ngắn trên các kênh truyền hình.

VIỆT HOÀNG

Chủ động trong công tác ứng phó với bão số 16

Bão số 16 (Tembin) là cơn bão mạnh, trái mùa di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng toàn bộ khu vực Nam Bộ. Nhờ công tác dự báo từ sớm, nhận định kịp thời nên Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo TW về PCTT, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ ngành và địa phương đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát, đặc biệt các tỉnh Nam Bộ đã quyết liệt trong việc ứng phó bão số 16.

Trước đó, bão Tembin đổ bộ vào phía nam Philippines ngày 22/12 làm gần 200 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, trước khi bão vào biển Đông, Ban chỉ đạo TW về PCTT đã có công điện gửi các Bộ, ngành, địa phương lên kế hoạch ứng phó; tổ chức cuộc họp khẩn các thành viên Ban chỉ đạo dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT - Trưởng ban lên kế hoạch ứng phó chi tiết, cụ thể từ ngoài khơi đến vùng đất liền để các địa phương thực hiện.

Chiều 24/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức họp trực tuyến, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất. Thủ tướng quán triệt tinh thần không chủ quan, coi thường, đôn đốc đến từng hộ dân, đồng thời cử 2 đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp đến vùng tâm bão dự kiến đi qua để chỉ đạo ứng phó.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay tối 24/12, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau. Sáng 25/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão 16 tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Lần đầu tiên, các tỉnh Nam Bộ đã thực hiện khối lượng công việc rất lớn và hiệu quả trong kêu gọi tài



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo quyết liệt trong công tác ứng phó bão số 16 tại Hội nghị trực tuyến

thuyền, sơ tán người dân, chằng chống nhà cửa và chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Tính đến 17h ngày 25/12, đã được di dời được 430.703 người đến nơi an toàn; kiểm đếm 69.911 phương tiện/346.221 người; đã thông báo cho 4.096 lồng, bè nuôi trồng thủy sản/7.534 người; chằng chống được 180.658 ngôi nhà. Đặc biệt công tác thông tin đến người dân đã được triển khai kịp thời, hiệu quả: Ban chỉ đạo TW về PCTT phối hợp Bộ Thông tin-TT và các nhà mạng đã gửi tin nhắn cảnh báo đến 11,6 triệu thuê bao trong khu vực bị ảnh hưởng, cung cấp cho BCH PCTT và TKCN các tỉnh/Tp Nam Bộ tài liệu hướng dẫn, phim tài liệu tuyên truyền đến cộng đồng.

Mặc dù bão số 16 đã suy yếu thành ATNĐ trên vùng biển Bạc Liêu, Cà Mau nhưng với tinh thần "chủ động ứng phó", Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo TW về PCTT, các cấp chính quyền địa phương và người dân đã vào cuộc quyết liệt cho công tác chuẩn bị trước bão. Và đây được coi là cuộc diễn tập lớn ứng phó với bão của các tỉnh Nam Bộ, khu vực vốn ít chịu ảnh hưởng của bão.

HOÀNG ANH

KÊU GỌI HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 12 Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Ban chỉ đạo TW về PCTT Nguyễn Xuân Cường và ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì "Lễ công bố kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão Damrey (bão số 12) và lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền Trung" vào ngày 14/12 tại Hà Nội.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho hay cơn bão bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ trong tháng 11 đã làm 123 người chết và mất tích, hơn 165.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 3.500 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Hơn 11.000 ha diện tích gieo trồng bị thiệt hại, hơn 650.000 động vật gia súc, gia cầm bị chết. Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng một tỷ USD.

Chia sẻ với Việt Nam, Chính phủ một số nước và nhiều tổ chức trong nước, quốc tế đã hỗ trợ tiền và hiện vật cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng như: Liên hợp quốc, Chính phủ



Quang cảnh buổi lễ

Nhật Bản thông qua Tổ chức hợp tác quốc tế JICA, Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Nga, Chính phủ Trung Quốc, Chính phủ Cô-ô-ét, Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổ chức cứu trợ quốc tế Samaritan's Purse International Relief (SPIR); Quỹ dự trữ gạo của ASEAN + 3...

Tại buổi lễ, ông Kamal Malhotra, cho hay, cơ quan này sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam để giúp đỡ người dân vùng thiên tai sớm ổn

định cuộc sống. Hiện tại, Liên hợp quốc phối hợp với các tổ chức nhân đạo đánh giá nhu cầu phục hồi ở miền Trung để tiếp tục có hướng hỗ trợ phù hợp, bảo đảm đến từng người dân ở bất cứ địa bàn khó khăn nào.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT Nguyễn Xuân Cường bày tỏ sự cảm ơn các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đã hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai các tỉnh miền Trung thời gian qua. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong công cuộc tái thiết thiệt hại sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống người dân vùng thiên tai.

Chính phủ Việt Nam, Ban Chỉ đạo TW về PCTT cũng như hệ thống chính trị các địa phương bị thiệt hại cam kết sẽ cố gắng hết sức mình hướng dẫn, chỉ đạo để các vùng bị thiệt hại đưa các nguồn lực hỗ trợ vào sử dụng một cách thiết thực nhất, sớm khắc phục thiệt hại do thiên tai, đưa đời sống nhân dân trong vùng bị thiệt hại sớm ổn định.

THÀNH ĐẠT

Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT làm đầu mối tiếp nhận các nguồn hỗ trợ khẩn cấp

Ngày 24/11/2017 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 12592/VPCP-QHQT gửi các Bộ: NN&PTNT, Tài chính, Y tế, Kế hoạch, Đầu tư về tình hình tiếp nhận hỗ trợ quốc tế khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 12.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT làm đầu mối tiếp nhận các nguồn hỗ trợ khẩn cấp phục vụ PCTT từ quốc tế; Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Quy chế tiếp nhận, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với các quy định hiện hành và đảm bảo nhanh chóng, kịp thời.

Đối với khoản viện trợ không hoàn lại 5 triệu USD của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Nga, giao Bộ NN&PTNT tiếp nhận và chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, địa phương liên quan xây dựng phương án sử dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

NGỌC HÀ

Tổng cục PCTT tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017

Được thành lập từ ngày 18/8/2017, mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã có nhiều bước đột phá trong hoạt động: đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về PCTT, từng bước xây dựng nguồn lực đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng tham gia ứng phó với yêu cầu của khối quốc tế, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thông tin truyền thông về PCTT: kịp thời, chính xác đến mọi đối tượng thông qua nhiều phương tiện.

Ngoài ra, Tổng cục đã tổ chức tập huấn kỹ năng về PCTT và ứng phó với thiên tai giúp người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh có hiệu quả, hạn chế thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả. Triển khai xây dựng Chiến lược truyền thông Quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, từng bước thay đổi nhận thức của người dân và đưa công tác PCTT đi vào cuộc sống.

Dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Tổng cục luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ NN&PTNT; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương..., cùng với đó là sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tổng cục, trong đó nổi bật là công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, ứng phó thiên tai, đáp ứng kịp thời có hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Bước đầu đã ứng dụng công nghệ tiên tiến, tổ chức tính toán, theo dõi, vận hành liên hồ chứa thời gian thực và trực tuyến, đồng thời tham khảo các dự báo quốc tế trong chỉ đạo điều hành. Công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai cũng được triển khai tích cực, huy động mọi nguồn lực, sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế giúp sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng bị thiệt hại.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường biểu dương những kết quả bước đầu đạt được của Tổng cục trong công tác PCTT, tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo điều hành. Mong muốn trong thời gian tới Tổng cục tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống thiên tai.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành về PCTT; rà soát và tu bổ các công trình để điều có nguy cơ mất an toàn; Vụ Tổ chức cán bộ nhanh chóng tiến hành các thủ tục để hoàn thiện bộ máy, sớm ổn định tổ chức cho Tổng cục.

NHẬT MINH

HIỂU ĐÚNG VỀ VIỆC BAN BỐ TÌNH TRẠNG THIÊN TAI KHẨN CẤP

Thời gian qua, trước diễn biến bất thường, cực đoan của thiên tai, đe dọa đến sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, một số địa phương đã chủ động ban bố "Tình trạng khẩn cấp" trong thiên tai trên địa bàn nhằm triển khai, áp dụng các biện pháp ứng phó khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai.



Trận lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái vào đầu tháng 8/2017

Khoản 1 Điều 11 Nghị định 66/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai quy định: trường hợp thiên tai vượt cấp độ 4, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Vì vậy, việc ban bố "Tình trạng khẩn cấp" trong thiên tai của các địa phương chưa phù hợp về thẩm quyền theo qui định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, có thể gây tâm lý hoang mang, bất ổn trong cộng đồng dân cư vùng bị ảnh hưởng thiên tai và làm phát sinh các chi phí ngoài dự kiến trong ứng phó thiên tai.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã ban hành công văn số 163/TWPCCTT ngày 08 tháng 11 năm 2017, gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố, trong đó có nội dung đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh chủ động tham mưu, giúp UBND thực hiện đúng quy định pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

NAM TRANG

An Giang năm 2017 đã xảy ra 28 điểm sạt lở

Ông Võ Hùng Dũng, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 28 điểm sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, với chiều dài sạt lở 2.708 m, làm mất 20.200 m² đất và ảnh hưởng đến 211 căn nhà, cùng với nhiều tài sản và các công trình hạ tầng khác bị ảnh hưởng, ước tổng thiệt hại gần 100 tỷ đồng.



Sạt lở tại An Giang

Các địa phương đã di dời khẩn cấp 153 căn nhà, phải vận động di dời thêm 58 căn của các hộ vùng lân cận có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở.

THU HÀ

Hơn 1.500 tỷ đồng tổn thất trách nhiệm thuộc về bảo hiểm

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), tính đến ngày 1-12, có 13 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Gia Lai và Quảng Bình, ước tính tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm là 1.514 tỷ đồng (tham gia bảo hiểm tại 22 DNBH), đến nay đã giải quyết/tạm ứng bồi thường gần 60 tỷ đồng.

MINH LONG

Nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó thiên tai

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ công bố dự án Nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó thiên tai cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn II được tổ chức tại Hà Nội, vào ngày 12/12.

Với khoản tài trợ 800.000 USD từ Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), dự án giai đoạn II dành cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự kiến sẽ hỗ trợ cho 13.700 người hưởng lợi trực tiếp và 30.000 người hưởng lợi gián tiếp tại ba tỉnh là Bạc Liêu, Hòa Bình và Quảng Trị.

KHÁNH LINH

VẬN HÀNH HỒ CHỨA VÀ QUẢN LÝ LŨ HIỆU QUẢ BẰNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THIÊN TAI TOÀN DIỆN



Ông Trần Quang Hoát - Ủy viên thường trực BCĐ TW về PCTT, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai phát biểu tại Hội nghị

Ngày 22/12, tại tỉnh Thừa Thiên Huế (TT-Huế), Ban Chỉ đạo TW về PCTT phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tư vấn FRICS cùng các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh TT-Huế tổ chức Hội nghị "Triển khai thực hiện dự án thí điểm vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng thông tin quản lý thiên tai toàn diện".

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA hoàn toàn lại do Chính phủ Nhật Bản viện trợ với cơ quan chủ quản Bộ NN&PTNT, chủ dự án là Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Dự án được triển khai trong 03 năm (tháng 12/2017 - 12/2020), với tổng số vốn 18.213.280 USD.

Mục tiêu của Dự án giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững, thông qua việc thiết lập khung vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp, xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo đến các khu vực dễ bị tổn thương trên khu vực Sông Hương, tỉnh TT-Huế; góp phần phát triển toàn diện hệ thống thông tin phòng chống thiên tai; xây dựng mô hình thí điểm về vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả nhằm nghiên cứu nhân rộng đến các lưu vực sông khác.

Thay mặt Ban Chỉ đạo TW về PCTT ông Trần Quang Hoát - Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai bày tỏ lời cảm ơn tới Chính phủ Nhật Bản và sự phối kết hợp của các chuyên gia JICA, các cơ quan liên quan ở Trung ương và UBND tỉnh TT-Huế đã nỗ lực trong việc chuẩn bị dự án.

Dự án thí điểm được kỳ vọng là dự án điển hình giúp chủ động trong công tác dự báo cảnh báo, để phục vụ vận hành theo thời gian thực, cắt giảm lũ tối đa cho hạ lưu sông Hương trong mùa mưa lũ.

VIỆT HOÀNG

Gần 150 hộ dân huyện Nam Trà My (Quảng Nam) được hỗ trợ chuyển nhà tới nơi an toàn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài. Tại thôn 2, xã Trà Vân một quả đồi ụp xuống làm sáu căn nhà bên sườn đồi nằm trong đất đá, cướp đi sinh mạng của bốn người. Ngoài ra, gần 150 nhà dưới những ngọn núi có nguy cơ bị sạt lở bất cứ lúc nào.

Quân khu 5 cử hàng trăm chiến sĩ đến giúp người dân chuyển di chuyển gần 150 hộ dân đối diện nguy cơ sạt lở sau mưa lớn tới nơi ở mới khoảng 3km.

Thượng tá Trần Minh Hương, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ cố gắng dựng xong nhà cho người dân kịp đón Tết Nguyên đán 2018.

MINH LONG

KHÁNH HÒA TIẾP NHẬN HƠN 27,7 TỶ ĐỒNG KHẮC PHỤC SAU CƠN BÃO SỐ 12

Ngày 11/12, Đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, đã trao tặng số tiền hơn 27,7 tỷ đồng giúp người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục sau cơn bão số 12.



Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

ĐỨC SINH

11 căn nhà đổ sập hoàn toàn do biển xâm thực tại Bình Thuận

Rạng sáng 20/12, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, gió mạnh kết hợp triều cường dâng cao, biển xâm thực đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển và đánh sập hoàn toàn 11 căn nhà tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Hơn 1.000m bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều khu bị sóng biển khoét sâu. Ngoài những ngôi nhà bị đánh sập hoàn toàn, 49 nhà dân trong khu vực đang bị sóng biển đe dọa, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết cho biết: Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đã phối hợp với địa phương tiến hành phương án 4 tại chỗ, huy động các lực lượng giúp các hộ dân di dời đồ đạc, chằng chống nhà cửa, làm kè chắn sóng khi thủy triều rút nhằm hạn chế phần nào những thiệt hại do biển xâm thực gây ra.

NHẬT MINH

CHÍNH PHỦ CHND TRUNG HOA HỖ TRỢ CÁC TỈNH BỊ THIẾT HẠI BỞI BÃO SỐ 12



Lễ tiếp nhận hàng hỗ trợ

Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã quyết định xuất hàng cứu trợ đồng bào 06 tỉnh miền Trung gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa bị thiệt hại bởi bão số 12 với hơn 256 tấn hàng có tổng giá trị hơn 10 triệu nhân dân tệ, chia làm 3 đợt.

Trước đó, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã triển khai tiếp nhận hơn 200 tấn hàng đợt 1 gồm lều bạt và giường xếp. Ngày 13/12, Ban chỉ đạo TW về PCTT đã tiếp nhận hàng hỗ trợ đợt 2 với hơn 20 tấn hàng gồm: đệm, áo mưa, đèn pin và ủng cao su. Dự kiến đợt 3 hàng hóa sẽ được chuyển đến Việt Nam vào cuối tháng 12.

Ban Chỉ đạo TW về PCTT, đã tiếp nhận và khẩn trương phân bổ số hàng trên và chuyển cho người dân ở các địa phương trong thời gian sớm nhất.

NGỌC HÀ

GÓI TÍN DỤNG 500 TỶ ĐỒNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO DAMREY

Nhằm động viên tinh thần, san sẻ khó khăn, hỗ trợ kịp thời cuộc sống của bà con sau bão số 12 (Damrey) tại thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh - Tỉnh Khánh Hòa. Ngân hàng TMCP Nam Á (NamA Bank) vừa triển khai "Gói tín dụng 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau bão Damrey" dành cho bà con khu vực miền Trung và Tây Nguyên từ nay đến hết ngày từ tháng 11-31/12/2017.

Nam A Bank cam kết hỗ trợ bà con vay vốn với lãi suất ưu đãi chỉ 6%/năm đầu tiên, ân hạn gốc đến 12 tháng dành cho các mục đích xây dựng, sửa chữa nhà cửa, tàu thuyền, sản xuất nông nghiệp, thủy sản....

ĐỖ LONG

NÂNG CAO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LŨ ỐNG, LŨ QUÉT, SẠT LỎ ĐẤT TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI

Ban Chỉ đạo TW về PCTT tổ chức Hội nghị "Công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân ở một số tỉnh miền núi" tại Hà Nội vào ngày 15/12.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban thường trực BCD TW về PCTT Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh: Thiên tai trong những năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, vì vậy, rất cần tăng cường công tác cảnh báo sớm. Đây là giải pháp không quá tốn kém nhưng giúp chính quyền, người dân cơ sở nắm bắt được thông tin sớm và có các biện pháp phòng tránh; nâng cao năng lực ứng phó của người dân; ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống thiên tai.

Ông Trần Quang Hoài - Ủy viên Thường trực BCD TW về PCTT, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết: Tình hình lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở một số tỉnh miền núi xảy ra gần đây, có nguyên nhân do xảy ra mưa lớn cục đoạn, các tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sinh kế thiếu bền vững; công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tới cộng đồng và nhận thức của người dân nơi đây còn nhiều hạn chế, đòi hỏi cần phải có một chương trình tổng thể để triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra đề xuất nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp cấp bách cần di dời dân vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, nhất là các hộ đang trong diện nguy cơ sau đợt mưa lũ lớn giữa tháng 10/2017. Xác định số hộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sơ tán khi cảnh báo xảy ra mưa lớn. Xây dựng tài liệu truyền thông bằng các tiếng dân tộc; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nhận biết về rủi ro thiên tai và biện pháp phòng tránh. Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng để làm nương rẫy sản xuất. Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước và cơ quan điều phối liên ngành các cấp trong hoạt động phòng chống thiên tai.



Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Phó trưởng ban Ban chỉ đạo TW về PCTT Hoàng Văn Thắng chia sẻ tại Hội nghị

ĐỖ LONG

Tính đến ngày 26/11/2017, đã có 17/19 tỉnh đã tổ chức triển khai hoạt động đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân các tỉnh miền núi phía Bắc, 1.274.673 hộ gia đình được khảo sát ở khu vực thường chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở đất, trong đó có 83.868 chỗ ở kém an toàn, 5.176 chỗ ở cần di dời khẩn cấp. Tỉnh Lào Cai hiện đang xây dựng kế hoạch kinh phí; tỉnh Bắc Giang chưa thực hiện tại cấp xã. 6 tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phúc đã hoàn thành công tác này tại các huyện, xã có nguy cơ cao trong địa bàn bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

4 Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tại Việt Nam thực tập ứng phó với thiên tai



Ông Trần Quang Hoài - Ủy viên thường trực BCD TW về PCTT, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai tại Lễ khai mạc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cùng Hạm đội Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu hoạt động trao đổi và thực tập ứng phó thiên tai trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ nguồn sông Mekông (LMI DREE). Lễ khai mạc đã diễn ra tại TP. Huế, vào ngày 5/12/2017.

Hoạt động LMI DREE diễn ra trong 4 ngày và là một hoạt động thường niên liên quốc gia do Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ hỗ trợ với mục tiêu tăng cường sự phối hợp đồng bộ trong khu vực giữa Chính phủ các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ trên các lĩnh vực kết nối, giáo dục, an ninh năng lượng, môi trường, tài nguyên nước, an ninh lương thực, nông nghiệp và y tế. Trọng tâm của hoạt động năm nay là ứng phó với lũ lụt ở khu vực hạ lưu sông Mê Kông.

Ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&PTNT phát biểu tại Lễ khai mạc: "Chúng tôi tin rằng hoạt động năm nay rất phù hợp và có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các trận lũ lịch sử gần đây đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến TP. Huế và các tỉnh miền Trung Việt Nam".

KHÁNH LINH

Dự án "Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm giai đoạn 2017-2021"

Ngày 16/11/2017 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc viện trợ không hoàn lại cho Bộ NN&PTNT tại Quyết định số 1820/QĐ-TTg.

Ngày 28/11/2017 Bộ NN&PTNT có Quyết định số 4960/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Văn kiện dự án Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm giai đoạn 2017-2021". Chủ dự án là Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Thời gian thực hiện dự án 2017 - 2021, địa điểm thực hiện trên toàn quốc, tập trung tại tỉnh Ninh Thuận. Tổng kinh phí của dự án 2.780.000 USD.

Mục tiêu của dự án:

Môi trường chính sách, thể chế và năng lực về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) của Việt Nam được nâng cao thông qua các bằng chứng, số liệu phân tích và bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực GNRRTT lấy trẻ em làm trung tâm.

Nâng cao năng lực hệ thống phòng chống thiên tai và lồng ghép GNRRTT lấy trẻ em làm trung tâm vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch ngành để thực hiện Luật Phòng chống thiên tai, công tác GNRRTT và các cam kết quốc tế về GNRRTT bao gồm để thực hiện khung hành động Sendai về GNRRTT và các mục tiêu phát triển bền vững - SDGs.

Kết quả của dự án:

Đến năm 2021 môi trường chính sách của Việt Nam về giảm nhẹ rủi ro thiên tai được cải thiện và nâng cao sự quan tâm đến trẻ em thông qua các bằng chứng và các phân tích. Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống Thiên tai, bao gồm Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp ở địa phương được tăng cường năng lực thông qua các hoạt động đối thoại chính sách, xây dựng đối tác, tăng cường năng lực, truyền thông vận động chính sách, vận động xã hội, thay đổi hành vi và chia sẻ kinh nghiệm để phối hợp triển khai chương trình nghị sự giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm.

THÀNH ĐẠT



**BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI**

Chỉ đạo thực hiện: Tổng Cục trưởng - Ủy viên TT BCD TW PCTT Trần Quang Hoài
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Thủy Ái - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý TT cộng đồng
Trụ sở: Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Tel/Fax: 0243.7335804 * Fax: 0243.7335701 * Email: pcvietnam@mard.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: 62/GP-XBBT ngày 16/08/2016 của CBC-BTT&TT